

Vững thế trận phòng thủ nơi cửa ngõ Thủ đô

■ Bài và ảnh: DUY ĐÔNG - TRẦN NGỌC

➔ Tỉnh Hà Nam vừa tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh năm 2023. Thông qua diễn tập khẳng định năng lực lãnh đạo, tổ chức, điều hành của cấp ủy, chính quyền, trình độ tác chiến của LLVT, tạo sức mạnh tổng hợp, xây dựng Hà Nam trở thành KVPT tỉnh ngày càng vững chắc...

KẾT HỢP DIỄN TẬP VỚI XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH QUÂN SỰ

Với mục tiêu tổ chức diễn tập KVPT gắn với thực tiễn, thiết thực, hiệu quả cao, an toàn tuyệt đối về mọi mặt, tỉnh Hà Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập huấn, thống nhất nội dung, phương pháp xây dựng văn kiện; bồi dưỡng kiến thức và thống nhất hành động của lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị trong diễn tập; làm tốt mọi công tác chuẩn bị, huy động nhân lực, vật lực phục vụ cho diễn tập. Trao đổi với đồng chí Trương Quốc Huy, Chủ tịch UBND, Trưởng ban tổ chức diễn tập KVPT tỉnh Hà Nam, chúng tôi được biết, trước khi bước vào diễn tập, Ban chỉ đạo, đạo diễn diễn tập tỉnh Hà Nam đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đối với các đồng chí cán bộ trong khung diễn tập, tập trung vào công tác tham mưu tác chiến, xây dựng văn kiện và hành động của các bộ phận trong diễn tập. Ngoài việc tập huấn, bồi dưỡng tập trung, các lực lượng được tổ chức huấn luyện theo từng vấn đề, giai đoạn, trạng thái sẵn sàng chiến đấu, kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm những sai sót, thực hiện phương châm "sai đâu, sửa đó" đến khi thuần thục.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, cùng với công tác chuẩn bị về văn kiện, tổ chức tập huấn các khung diễn tập, trên cơ sở các căn cứ chiến đấu có sẵn, tỉnh Hà Nam chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa diễn tập với xây dựng công trình



Lực lượng dự bị động viên thực hành đánh địch đổ bộ đường không trong diễn tập.

quân sự trong KVPT cấp tỉnh, cấp huyện. Theo đó, khu vực sở chỉ huy diễn tập cấp tỉnh và các huyện Thanh Liêm, Kim Bảng được xây dựng, lắp đặt nguy trang bí mật, sát với điều kiện thời chiến. Việc ứng dụng, kết nối công nghệ thông tin từ sở chỉ huy cấp tỉnh đến cấp huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho các đại biểu tham quan, theo dõi, nắm chắc hành động của các bộ phận trong quá trình diễn tập... Điều đáng nói là những hạng mục công trình này đều mang tính lưỡng dụng, có ý nghĩa thiết thực, vừa phục vụ nhu cầu quốc phòng, kết hợp phục vụ dân sinh phát triển kinh tế-xã hội, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT. "Chúng tôi mời giảng viên Học viện Quốc phòng tổ chức tập huấn, bồi dưỡng lý luận cho hơn 550 đồng chí cán bộ khung diễn tập của tỉnh và hai huyện

Thanh Liêm, Kim Bảng. Các thành phần tham gia diễn tập đã tích cực, chủ động bám sát nguyên tắc, chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương để chuẩn bị nội dung tập bài đúng cương vị đảm nhiệm", đồng chí Trương Quốc Huy cho hay.

THỰC BINH SÁT ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH ĐỊA BÀN

Với đề mục "Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức chuyển LLVT vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ", cuộc diễn tập KVPT tỉnh Hà Nam đã vận hành đúng cơ chế: "Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự và các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu,

chỉ huy trưởng quân sự chỉ huy thống nhất các LLVT thuộc quyền". Ở nội dung vận hành cơ chế, các đồng chí chủ trì đã chủ động nghiên cứu nắm chắc nguyên tắc, vận dụng khoa học, sáng tạo các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phương pháp điều hành hội nghị khoa học, đúng trình tự; kết luận ngắn gọn, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng. Các cương vị diễn tập theo chức năng, nhiệm vụ chuẩn bị nội dung tham luận sát thực tế từng giai đoạn, từng tình huống tác chiến, đề xuất biện pháp lãnh đạo trọng tâm, trọng điểm phù hợp với thực tế các sở, ngành, địa phương.

Theo sát quá trình diễn tập, chúng tôi nhận thấy phần thực binh được xây dựng với nhiều nội dung sát với đặc điểm tình hình địa bàn và phương án chiến đấu bảo vệ KVPT, như: Thực hành xử trí tình huống chống khủng bố tấn công mạng, giải quyết tập trung đông người gây rối an ninh trật tự, bạo loạn, đánh khủng bố, giải cứu con tin, rà phá bom, mìn, xử lý cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn; huy động, tiếp nhận lực lượng, phương tiện kỹ thuật ngành giao thông vận tải... Ở từng nội dung, các lực lượng đã chủ động phối hợp trong xây dựng kế hoạch, xác định phương án cụ thể; chỉ huy, hiệp đồng chặt chẽ; hành động của các bộ phận, phân đội khẩn trương, bảo đảm an toàn về mọi mặt.

"Cuộc diễn tập là cơ sở đánh giá chất lượng huấn luyện, rà soát phương án tác chiến, bảo đảm cho các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao. Sau cuộc diễn tập này, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra; tăng cường chỉ đạo, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố với Bộ CHQS tỉnh và công an tỉnh. Tiếp tục đầu tư xây dựng các công trình lưỡng dụng; chú trọng hoàn thiện hệ thống văn kiện, từng bước điều chỉnh, thống nhất về nội dung, phương pháp diễn tập KVPT đối với tỉnh và các huyện những năm tiếp theo", đồng chí Trương Quốc Huy khẳng định.